



ประกาศเทศบาลตำบลหอค้า

เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณากลับกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่าว

ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการ ชักซ้อม การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๙๒/ว ๔๑๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็น การให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามประกาศเทศบาลตำบลหอค้า ลงวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหอค้า ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

/ลำดับ...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวจวีรัตน์ แสนวัง
๒	นางสาวพนิดา ถนอมศีล
๓	นางสาวบุญนาถ จันทร์ภู
๔	นางสาวจวีรี วงค์แก้ว

เทศบาลตำบลหอค้าจะส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ และ ๒ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรกฎ ศรีแก่น)
นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า